

Thi Violympic cấp trường năm học 2023-2024

Violympic là một trong những sân chơi trí tuệ vô cùng bổ ích, là một phương thức học tập tích cực, thu hút đông đảo các em học sinh tham gia và tự khẳng định mình.

Violympic ban đầu là cuộc thi giải toán trên mạng Internet dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Về sau, cuộc thi có thêm những môn như Tiếng Anh, Vật lý, Tiếng Việt để tạo thêm điều kiện học tập và mở rộng số lượng người tham gia. Cuộc thi được Bộ GD&ĐT Việt Nam phối hợp cùng với tập đoàn FPT tổ chức, Trường Đại học FPT là đơn vị thực hiện. Từ khi thành lập đến nay, cuộc thi đã thu hút rất nhiều sự quan tâm và đạt được những thành quả nhất định.

Cuộc thi Violympic là sân chơi trí tuệ để các bạn học sinh đua tài với nhau. Nó trở thành động lực giúp các bạn nhỏ học tập trung hơn, siêng năng hơn, tư duy nhạy bén hơn để có được vị trí xếp hạng cao. Vì là cuộc thi online trên phạm vi cả nước nên các em sẽ gặp rất nhiều đối thủ “cừ khôi”. Và vượt qua được họ, vượt qua được chính mình là niềm vui mà bạn học sinh nào cũng mong muốn.

Sau những giờ học trên lớp, thay vì chơi điện tử hay lướt web vô bổ, Violympic tạo ra một sân chơi lành mạnh hơn cho các bạn học sinh. Cuộc thi giúp các bạn nhỏ ôn luyện lại kiến thức đã học một cách thoải mái và dễ nhớ hơn với giao diện đẹp mắt. Học sinh sẽ được tiếp xúc và luyện giải những dạng đề khác nhau. Với những thiết kế đa dạng trong từng vòng thi, từng môn thi phù hợp với nhiều lứa tuổi, Violympic là một cách để các em vừa học vừa chơi rất hiệu quả.

Với mục đích đó, trường Tiểu học Ái Mộ A phối hợp với Phụ huynh học sinh luôn đồng viên, tạo điều kiện để cho các em học sinh có thể tham gia từ đó khơi gợi, phát huy và nuôi dưỡng những sở thích, đam mê Toán học, Tiếng Anh, Tiếng Việt và Công nghệ trong các em.

Ngày 04 và 05/01/2024, trường Tiểu học Ái Mộ A tổ chức vòng thi cấp trường với hơn 150 em học sinh đến từ các khối lớp 1 đến lớp 5 đủ điều kiện tham gia tại phòng Tin học... Đây thực sự là một sân chơi trí tuệ và bổ ích, là một phương thức học tập tích cực, tạo môi trường thân thiện, lành mạnh, thu hút học sinh giúp các em tránh xa các trò chơi online bạo lực, được giao lưu, học hỏi và nâng cao chất lượng học tập các môn học. Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

Một số hình ảnh học sinh làm bài thi Violympic cấp trường:



